

ข่าวหนังสือพิมพ์ (2)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 8 มิ.ย. 2561 หน้า 5 เรื่อง โครงสร้างราคาพลังงาน

พลังงานพร้อมรับมือ 'คปพ.'ขอพบ13มีย.

กรุงเทพธุรกิจ ● “พลังงาน” เตรียมรับมือ คปพ.บุกเดินทางมายื่นข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ 13 มิ.ย.นี้มั่นใจจัดทำข้อมูลเคลียร์ชัดทุกข้อสงสัยด้านคปพ.เสนอ 7 ข้อ ยกเลิกอ้างอิงราคานำเข้า หันใช้สูตรผลิตในประเทศแทน

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ไม่กังวลต่อการเดินทางมายื่นหนังสือขอเรียกร้องของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้ เพื่อขอให้ทบทวนปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ซึ่งเป็นเรื่องปกติเมื่อมีผู้มายื่นหนังสือทางกระทรวงพลังงานก็พร้อมรับไว้พิจารณาโดยหากเป็นหนังสือที่ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็จะรับไว้และส่งมอบให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณาต่อไป

ส่วนรายละเอียดในข้อเรียกร้องนั้น หากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด กระทรวงพลังงานจะมอบให้แต่ละหน่วยงานรับไปพิจารณาหรือชี้แจงตามความเหมาะสม ส่วนข้อสงสัยทำไมไทยต้องอิงราคาน้ำมันจากตลาดสิงคโปร์นั้น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ทำข้อเท็จจริงเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ สนพ.แล้วประชาชนเข้าไปดูข้อเท็จจริงได้

วานนี้ (7มิ.ย.) เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) อภิปรายผ่านเวทีสภาผู้บริโภคกรณีปัญหาราคาน้ำมันและแก๊ส

หุงต้ม นำโดยนายธีรชัย ภูวนารถนราบุบาล,น.ส. รสนา โตสิตระกูล, ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี และ น.ส.บุญยีน ศิริธรรม โดยระบุว่า วันที่ 13 มิ.ย.นี้ คปพ.จะยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน เพื่อยื่นข้อเสนอปรับโครงสร้างราคาพลังงาน 7 ข้อ คือ 1.ให้รัฐบาลยกเลิกกำหนดสูตรราคาน้ำมันที่อ้างอิงราคานำเข้าจากสิงคโปร์ โดยให้เปลี่ยนมาใช้อ้างอิงราคาของโรงกลั่นที่ส่งออกแทน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลง 2 บาทต่อลิตร

2.เสนอให้ราคาแอลพีจีภาคครัวเรือนกลับไปใช้สูตรอ้างอิงราคาฐาน 333 ดอลลาร์ต่อตัน หรือกิโลกรัมละ 10 บาทส่วนแอลพีจีภาคอื่นๆ ใช้สูตรอ้างอิงนำเข้ามาจากต่างประเทศได้เพื่อการแข่งขัน 3. กำหนดสูตรราคาเอทานอลในประเทศใกล้เคียงกับราคาตลาดโลก หรือสูงกว่าไม่เกิน 10% 4. ยกเลิกการใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาดูแลราคาน้ำมันเพราะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5. หยุดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและให้ทบทวนวัตถุประสงค์การใช้เงินว่าผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเป็นการเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันไปช่วยเหลือด้านไฟฟ้า 6. ให้ใช้ภาษีเป็นกลไกดูแลการขึ้นลงของน้ำมันแทนกองทุนน้ำมัน 7. ยกเลิกการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานภาษีในโครงสร้างราคาน้ำมัน โดยให้เก็บจากตัวเนื้อน้ำมันเท่านั้นเพื่อไม่ให้เก็บภาษีซ้ำซ้อน